



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, hfocus, INN, thejournalistclub, pptv, newtv, fm91bkk, true, thansettakij, thaitabloid)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 ที่ผ่านมามีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบจำนวน 14 แห่ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ และสกลนคร วันที่ 18 พ.ย. 66 สถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่ม 2 แห่งในจ.เชียงใหม่ ตรวจสอบเบื้องต้นพบรอยร้าวแต่ไม่มีผลต่อโครงสร้างอาคารสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ ส่วนรพ.สกลนคร ยังปิดให้บริการ รอผลทางเทคนิคก่อนประกาศเปิดใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (INN, acnews, mcot, thailandplus, mono29)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยถึงกรณีการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ แรงสั่นสะเทือนถึงภาคเหนือของไทย จึงสั่งการให้ทีมวิศวกรฉุกเฉิน (MSERT) ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารของสถานพยาบาล 14 แห่ง ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จ.เชียงราย ได้แก่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.แม่ลาว, รพ.สมเด็จพระญาณสังวร, รพ.แม่จัน, รพ.พาน, รพ.ร.เชียงใหม่, รพ.เชียงแสน, รพ.พญาเม็งราย, รพ.ดอยหลวง, รพ.แม่สาย และรพ.แม่ฟ้าหลวง 2.จ.เชียงใหม่ ได้แก่ รพ.สันทราย และรพ.เชียงดาว 3.จ.สกลนคร ได้แก่ รพ.สกลนคร เพื่อประเมินความเสี่ยง และฟื้นฟูอาคารสถานพยาบาลในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด

- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กองแบบแผนได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างอาคารเดิมและของสถานพยาบาลสังกัด สธ. ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวให้มีความมั่นคง แข็งแรงสามารถต้านทานการสั่นสะเทือนหากเกิดแผ่นดินไหว ส่วนอาคารที่ก่อสร้างใหม่ได้ออกแบบให้เป็นอาคารต้านแผ่นดินไหวเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ)

- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า ควรเร่งสื่อสารสร้างความรอบรู้เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยสิ่งที่ประชาชนควรพึงปฏิบัติ คือ 1.ติดตาม รับฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อเกิดเหตุให้ตั้งสติและเตรียมพร้อมอพยพ 2.กรณีอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หมอบลงที่พื้นใต้โครงสร้างอาคารแข็งแรง ป้องกันสิ่งของจากเพดานหรือที่สูงหล่นใส่ 3.ปิดแก๊สโดยทันที 4.กรณีอยู่ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ ให้เตรียมอพยพ หากมีความรุนแรงต่อเนื่อง ให้รีบออกจากอาคารทันที โดยใช้ทางหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาด 5.ออกห่างจากหน้าต่างและประตู โดยเฉพาะกระจก ป้องกันอันตราย และลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากกรณีตัวโครงสร้างที่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวรุนแรง 6.กรณีที่อยู่นอกตัวอาคารอยู่แล้ว ห้ามเข้าไปในอาคาร และสังเกตจุดที่ยื่นหลบภัย ต้องไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูง ป้ายโฆษณา ต้นไม้ เสาไฟฟ้า โดยรอบ เพื่อป้องกันการถล่มหรืออุบัติเหตุ 7.เตรียมเก็บสิ่งของที่จำเป็นให้พร้อม สามารถหยิบออกมาได้ทันที

ส่งเสริมการมีบุตร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ระบุสาเหตุที่ต้องผลักดันส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมความพร้อมสำหรับการมีลูกตามยุทธศาสตร์การอนามัยเจริญพันธุ์ ช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก ปัญหาไม่พร้อม-ท้องวัยใส ดูแลด้านการแพทย์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย สวัสดิการตั้งแต่ท้อง-เด็กอายุ 6 ปี และสวัสดิการด้านการศึกษา

บทบาทนักเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaigov, thailandplus, acnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (Thailand LA forum 2023) พร้อมบรรยายพิเศษ บทบาทของเทคนิคการแพทย์ในมิติใหม่ของระบบสุขภาพไทย ว่า มี 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การจัดบริการเจาะเลือดใกล้บ้าน ตรวจสอบได้ทุกที่ 2.การจ้างห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจวิเคราะห์ 3. การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล และ 4.การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม พร้อมแนะนำนักเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่ต้องมีการพัฒนาตนเอง เป็นนักผสมผสานความรู้ทั้งในและนอกห้องแล็บ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
และต้องสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนในเรื่องเทคโนโลยีสุขภาพด้วย	
<p>จับหมोजัดกระดูกเถื่อนเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- กรม สบส. ร่วมกับ ปคบ. และสสจ.ชลบุรี เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านเซ็นทรัลพาร์ค 1 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอของหมोजัดกระดูก พบบ้านถูกดัดแปลงให้มีลักษณะคล้ายสถานพยาบาล มีหมอดิ อายุ 49 ปี กำลังรักษาคนไข้โดยการครอบแก้ว ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ และไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาล จึงตรวจยึดยาแผนปัจจุบัน 54 รายการ และอุปกรณ์รักษาต่าง ๆ ไว้เป็นของกลาง พร้อมเชิญตัวหมอดิมาดำเนินคดี สอบสวนยอมรับว่าเรียนจบ ม. 6 แต่มีความสนใจศาสตร์การรักษามือป่วยด้วยการนวดจัดกระดูก จึงไปเข้าอบรมที่สถาบันการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง แต่ไม่ได้ไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต</p>	
<p>เตรียมเปิดอาคารหลวงปู่บุญทัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ติดตามความพร้อมการเปิดให้บริการของอาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโล ที่รพ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างโดมต่อเชื่อมอาคารใหม่กับอาคารเดิม และตกแต่งภายในอาคาร ก่อนเปิดให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 5 ธ.ค. 66 พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบบริการ เพื่อยกระดับบริการสุขภาพ ตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกประชาชน เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล</p>	
<p>มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 12 (Thailand LA forum 2023) ภายใต้แนวคิด ระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทห้องปฏิบัติการ (Quality System Complied with Lab Context) พร้อมบรรยายพิเศษ “บทบาทของเทคนิคการแพทย์ในมิติใหม่ของระบบสุขภาพไทย” และนักเทคนิคการแพทย์ยุคใหม่ ต้องพัฒนาตนเองเป็นนักผสมผสานความรู้ทางวิชาชีพและนอกรวิชาชีพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเด็กผู้หญิงอายุราว 7-8 ปี สูบบุหรีไฟฟ้าในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายนั้น กรมควบคุมโรคแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้โดยเฉพาะบุหรีไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพเด็ก ทั้งต่อพัฒนาการของสมอง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงมีความเสี่ยงใช้สารเสพติดอื่นๆ ร่วมด้วย</p>	
<p>ภาวะสมองล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.วีระวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยภาวะสมองล้า หรือ Brain fog Syndrome เป็นผลกระทบจากการถดถอยในการทำงานของสมอง ทำให้ไม่มีสมาธิในการจดจ่อ คิดช้าลง หรือหลงลืมได้ง่าย รวมถึงสภาพทางจิตใจ ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำวัน การทำงาน หรือการเข้าสังคม แนะนำผู้ที่มีอาการควรไปขอคำปรึกษาและรับการตรวจจากแพทย์</p>	
<p>อย.เตือน11ผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยนิวส์, news1live, plewseengern, vnexplorer, siamnews, springnews)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกันแถลงผลการกวาดล้างเครือข่ายชาวเวียดนาม โฆษณาขายนมผงไอ้จ๋วนตราพุดเงินจริง หลอกขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในราคาแพง เผยรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้ง 11 รายการ ดังนี้ 1.OVISURE Gold 2.HEVSURE Gold 3.HIUP 4.Zextra Sure 5.Via Sure Canxi 6.GluOats 7.Sica SURE canxi wemee 8.Gluzextra Gold 9.Digo Sure 10.Hevifood Body Fit 11. Pro UP พร้อมเตือนไม่มีอาหารที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ ขอให้ระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบอย่าหลงเชื่อข้อมูลเท็จ โฆษณาเกินจริง โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ลึกลับนำเข้ามา ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. หากซื้อไปรับประทานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ อย. กำลังดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด</p>	
<p>วันส้วมโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์, mcot, sondhitalk)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. ได้จัดงานวันส้วมโลก ประจำปี 2566 (World Toilet Day 2023) โดยกำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ Accelerating change หรือการเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทั่วโลกประสบวิกฤตด้านสุขาภิบาล แต่การแก้ไขปัญหายังล่าช้า และไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องคัด จึงได้เร่งรัดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านสุขภาพให้เพียงพอปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ เน้นส่งเสริมพื้นที่ห่างไกล-เรือนแพมีสุขา สร้างสุขอนามัยคนไทย เน้นสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ ป้องกันเชื้อโรคแพร่ระบาด</p>	
<p>รักษาผู้ป่วยด้วยพลังจิตสะท้อนสภาพสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต ชวนสังคมคิดตามและตั้งคำถามถึงปรากฏการณ์การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยพลังจิตที่ไม่ห่างหายไปจากสังคมไทย แม้นวัตกรรมโลกจะไปไกล แต่ยังมีคนเชื่อ คำกล่าวอ้างรักษาโรคร้ายด้วยรูปแบบแปลกๆ ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลและภาวะจิตใจที่อ่อนแอ จนมีคนนำจุดอ่อนเป็นเครื่องมือดึงดูดใจให้หลงเชื่อ จนจนงมงาย สุดท้ายผลร้ายตกอยู่ที่ผู้ป่วย บางเคสถูกหลอกเสียเงินหมดตัว ในทางจิตวิทยาเรียกแนวโน้มพฤติกรรมนี้ว่า ภาวะแบนด์วากอนมนุษย์ชอบทดลอง กลัวตกกระแสมหาและพลาดของดี สุดท้ายคนรับผิดชอบก็วกกลับมาเป็นแพทย์ พยาบาล และญาติ</p>	
<p>ผลการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ประชาไท, Hfocus)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชาธิ เลขานุการ สปสช. เผยผลการดำเนินงานกองทุนบัตรทอง ปีงบฯ 2566 ดูแลประชากรผู้มีสิทธิ ร้อยละ 99.40 มีผู้ป่วยนอกรับบริการ 164.98 ล้านครั้ง ผู้ป่วยในรับบริการ 6.265 ล้านครั้ง ขณะที่หลายสิทธิประโยชน์ช่วยดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเกินเป้าหมาย อาทิ บริการเอชไอวี/เอดส์ บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน บริการผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงและบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เป็นต้น สะท้อนประสิทธิภาพ สปสช. บริหารจัดการและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบบัตรทอง</p>	
<p>เสียงสะท้อนนโยบายสร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เป็นเวลากว่า 2 เดือนหลังจัดตั้งรัฐบาล นโยบายการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร หนึ่งใน 13 นโยบายสาธารณสุขถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการบริหารจัดการกำลังคนมารองรับนโยบาย ค่าเสี่ยงภัยโควิด</p> <p>- นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร ตัวแทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ฝากถึง รมว.สธ. ให้แก้ปัญหาการสื่อสารให้ลดการรับบริการห้องฉุกเฉินนอกเวลา ทั้งที่ไม่ได้เจ็บป่วยฉุกเฉินจริง รวมถึงประเด็นภาระงาน ชม.การทำงาน</p> <p>- พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ตัวแทนสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน กล่าวว่า ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนัก เข้าใจว่าต้องใช้เวลาโครงการสร้างทีม CareD+ นักประสานใจคอยไกลเกลี่ยหรือสื่อสารเชิงบวกระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตรงนี้ไม่แน่ใจเช่นกันว่าจะแตกต่างจาก supervisor ที่มีหรือไม่</p>	